

Số: /BC-UBND

Hương Long, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, Nhiệm vụ năm 2024

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Hương Long có diện tích tự nhiên 1444,71ha, đời sống Nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Xã có 5547 khẩu với 1494 hộ được phân bố trên 09 thôn. Trong năm 2023 Ủy ban nhân dân xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của các ban, ngành cấp huyện; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy; sự phấn đấu tích cực của các cấp, các ngành và đồng thuận cao của Nhân dân trong toàn xã. Tình hình an ninh, chính trị được ổn định, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; các chương trình, dự án được đầu tư mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tuy nhiên, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội vẫn còn nhiều tiềm ẩn làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện thường xuyên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tăng cường củng cố khối khối đại đoàn kết, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt.

Thực hiện quy chế dân chủ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 657 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn. UBND xã ban hành Kế hoạch 15/KH-UBND, ngày 28/2/2023 về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023. Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân chủ - pháp luật nội dung Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL - UBTVQH11 năm 2022. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương đã phối hợp với UBND xã thực hiện hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác tham mưu tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của chính quyền địa phương.

Đảng ủy đã xây dựng lịch tiếp công dân của Người đứng đầu cấp ủy theo quy định, tổ chức tiếp công dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên theo đúng quy định; Năm 2023 Chủ tịch UBND xã tổ chức 48 cuộc tiếp dân định kỳ nhưng không có công dân nào đến trụ sở tiếp công dân để nêu ý kiến, kiến nghị, đề xuất tâm tư nguyện vọng đến chủ tịch UBND xã. Trong năm 2023 xã tổ chức 3 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân (trong đó có 01 cuộc tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn) với hơn 300 người và 12 ý kiến tham gia.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; phối hợp tuyên truyền một số văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã tiếp tục thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; tích cực nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; phối hợp tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ

biến nội dung Pháp lệnh tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong các Hội nghị triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023...

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Công khai để Nhân dân biết được thông qua nhiều hình thức như: niêm yết tại trụ sở UBND, họp dân, tiếp xúc cử tri; thông qua hệ thống loa truyền thanh, trang Zalo, facebook xã Hương Long... Trong năm 2023 Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức 32 cuộc họp, trong đó có 11 cuộc họp liên tịch mở rộng thành phần, có 1024 lượt người tham gia hội nghị; Tổ chức lồng ghép 12 hội nghị với 384 lượt người tham gia.... Công khai cho Nhân dân biết kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Đề án chuyển đổi đất lần 3 (tích tụ ruộng đất) dự án các công trình đầu tư; phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng, liên quan đến dự án; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã; chủ trương, chính sách vay vốn để phát triển sản xuất... Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", các thôn đã tổ chức họp cử tri đại diện hộ gia đình để Nhân dân bàn bạc và quyết định kế hoạch, biện pháp thực hiện các chủ trương.

Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý vào các nội dung quan trọng trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành. Đại diện cử tri hộ gia đình ở các khu dân cư đã tham gia ý kiến vào nhiều mô hình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của địa phương. Qua các ý kiến tham gia của Nhân dân, các chủ trương, chính sách ban hành của HĐND, UBND cụ thể, sát thực tế, đi vào cuộc sống của Nhân dân và có sức thuyết phục, được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân giám sát thông qua MTTQ và các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

UBND đã chủ động công khai đối với các dự án đầu tư, công trình đầu tư, các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân. Việc công khai các loại quỹ như “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì người nghèo” đã được thực hiện nghiêm túc. Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ được thông báo công khai đúng theo luật định, tạo điều kiện cho nhân dân theo dõi và kiểm tra, giám sát, tỷ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

Thường xuyên thông tin tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thường xuyên cập nhật văn bản mới để kịp thời và rà soát các thủ tục hành chính mới; TTHC bãi bỏ để niêm yết, công khai.

Tiếp nhận và giải quyết 2845 trường hợp, trong đó đăng ký khai sinh 145 trường hợp; kết hôn 39 cặp; khai tử 36 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân: 85 trường hợp; chứng thực 2020 bản,.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông”, đã tổ chức niêm yết lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Đầu năm 2023, phối hợp với CĐCS xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tại hội nghị cán bộ, công chức đã được phổ biến nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức xã, việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, công chức; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Công tác xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát hộ nghèo, Hộ xét đối tượng khuyết tật... luôn được tổ chức công khai, chuẩn bị chu đáo và niêm yết danh sách tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa 9 đơn vị thôn; Trong năm qua không có tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về các nội dung đã được chính quyền triển khai và rà soát.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở một cách đồng bộ, kịp thời, từ đó dẫn đến sự nhận thức sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Việc tổ chức quán triệt phổ biến chỉ thị, nghị quyết về thực hiện quy chế dân chủ đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

2.2. Nguyên nhân

Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và Nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở còn chưa đầy đủ. Công tác phối hợp giữa cán bộ, công chức xã chưa thường

xuyên, chưa chặt chẽ. Cán bộ, công chức phụ trách công tác QCDC ở cơ sở còn thiếu kinh nghiệm.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 26- KH/TU Ban Thường vụ của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

3. Triển khai, thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; tăng cường giáo dục tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xử lý những CBCCVC gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chủ động phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, quy định về QCDC cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

5. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót và chấn chỉnh các trường hợp sai phạm theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- CT, Các PCT UBND xã
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Quang Thụy